



ม.มหาสารคาม กับโครงการจักรยานยืมปั่น



ปัจจุบันจักรยานเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของใครหลายๆ คน ซึ่งรถจักรยานในรูปแบบใหม่ๆ และมีน้ำหนักเบา สีสันสวยงาม อย่างจักรยานฟิกเกียร์ ที่กำลังได้รับความนิยม เพราะเหมาะสำหรับการปั่นเพื่อการออกกำลังกาย เนื่องจากเป็นจักรยานที่ไม่มีจานฟรี ซึ่งเวลาที่จักรยานจะหมุนอยู่ตลอดเวลา ตามการเคลื่อนไหวของรถ อีกทั้งรถจักรยานสามารถขี่ได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งปัจจุบันเราสามารถพบเห็นประชาชนซึ่งจักรยานกันเป็นกลุ่ม ไปตามถนนสายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เขตพื้นที่ ขามเรียง (ม.ใหม่) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีพื้นที่ราว 1,200 ไร่ มีนิสิตทั้งปริญญาตรี โท เอก รวมกว่า 40,000 คน โดย มมส.เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน โดยได้ประกาศนโยบายให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555

ซึ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย หลายหน่วยงานได้ดำเนินการตามนโยบายการใช้จักรยาน อาทิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ กองอาคารสถานที่ และกองกิจการนิสิต อาทิ การ



จัดโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพลดโลกร้อน ครั้งที่ 4 (ปั่นจักรยานทอดเทียนพรรษา) ไปเมื่อเดือนกันยายน 2556 โดยนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดป่ากู่แก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย

โดยกองกิจการนิสิต มมส. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนในการผลักดันให้ มมส. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน โดยการเปิดศูนย์บริการจักรยาน มมส.ให้นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ยืมไปปั่นฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในวันเปิดศูนย์บริการจักรยาน มี **รศ.ดร.ศุภชัย สมังภิตโต** รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส. เป็นประธาน

รศ.ดร.ศุภชัยกล่าวว่า โครงการศูนย์บริการจักรยาน มมส. เกิดขึ้นโดยนโยบาย มมส. เห็นความสำคัญเรื่องของแนวคิดมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในปี 2551 โดยความร่วมมือ มมส. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดกิจกรรมโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในปี 2551 เป็นกิจกรรมเริ่มต้น ต่อมาในปี 2552 ได้เกิดกิจกรรมการบริการจักรยานผูกโบว์ขึ้น มีหน่วยงานที่ดูแลคือ งานบริการหอพักนิสิต โดยคิดค่าบริการวันละ 1 บาท ซึ่งค่าบริการที่จัดเก็บจะเป็นเงินในการซ่อมบำรุงจักรยานหากเกิดการ

ชำรุด และต่อจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานเพื่อสุขภาพมาเรื่อยๆ อีกหลายครั้ง

ด้าน **ผศ.ดร. ประยูรศักดิ์ ศรีวิไล** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ บริการวิชาการ มมส.

กล่าวว่า ในการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ นโยบายนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหลายภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมีการเตรียมการในการเปิดศูนย์บริการจักรยาน มมส.ขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนิสิต ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน และเป็นการเปิดศูนย์บริการจักรยานเพื่อสุขภาพ มมส. โดยมีการบริการยืม-คืนจักรยาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

“ทั้งนี้ ศูนย์บริการจักรยาน มมส.ตั้งอยู่บริเวณหลังหอพักในนิสิต ซึ่งจะให้บริการฟรีสำหรับนิสิต และบุคลากร โดยสามารถติดต่อขอให้บริการยืม-คืนจักรยานได้ในวันและเวลาราชการ”

สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ